

นายทิวากร มาเป้า. (2553) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2
การค้นคว้าอิสระ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์.
อาจารย์ที่ปรึกษา คร.สมพร หลิมเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง
จำนวน 110 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายมาเพียง 80 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่น .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงนำไปเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ
เซฟเฟ้ (Seheff's Posthoc - Comprison)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน พบว่ามากที่สุดเป็นเพศหญิง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40

2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มากที่สุดคือด้านการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ รองลงมาคือด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางสังคม และน้อยที่สุดคือด้านจัดการเรียนการ
สอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

2.1 ครูมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านการ
บริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุด

คือมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา รองลงมาคือมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และน้อยที่สุดคือมีการประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ

2.2 ครูมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุดคือจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่แออัด ฯลฯ) รองลงมาคืออาคารเรียน อาคารประกอบและพื้นที่สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย และน้อยที่สุดคือมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี

2.3 ครูมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุดคือส่งเสริมให้มีแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา รองลงมาคือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา และน้อยที่สุดคือจัดให้มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2.4 ครูมีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุดคือเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา รองลงมาคือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา และน้อยที่สุดคือเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปรากฏผลคือครูที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมอำเภอนากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05